

แบบฟอร์มรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ

ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวปัญชลี โชติคุด	เลขานุการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีฯ	
2	นายรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
3	นางสาวนวลฉาย เอี่ยมรักษา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
4	นางสาวอรุณศรี ลีวัฒนาการ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
5	นายพิเชฐ กุศลธารา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
6	นายบุญลือ เกษมราช	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
7	นายสถาพร ก่อรักเสวต	วิศวกรชำนาญการพิเศษ	
8	นายพัชรากร พิชาญเมธีกุล	วิศวกรชำนาญการพิเศษ	
9	นางจิตูภา ไพรินทรภา	นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ	
10	นางประภัสสร ขวัญเฟือก	บุคลากรชำนาญการ	
11	นางสาวศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
12	นางสาวศิริยา รัตนบุรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
13	นางจรินทร์ บัณฑิตวิทยุโธ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
14	นางยอดธิดา จังวิบูลย์ศิลป์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
15	นางสาวอรอนงค์ อิ่มกมล	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ	
16	นางรัชณี เปี่ยมอุดมสุข	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ	
17	นางสาวเรณู หมัดไต่ะสน	ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน	
18	นางจุไรรัตน์ ศรีวาริ	ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน	
19	นางอุบล อุทิส	ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน	
20	นางศรีตรา ผาดโผน	ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน	
21	นายสุวัฒน์ สุวรรณรงค์	ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน	
22	นางสาวสมคิด อยู่ขำ	ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
23	นางนীরวัลย์ สีทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
24	ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต สุวงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
25	นางสาวสุรางรัตน์ ศรีจำปา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
26	นางสาววิรัชยา พุทธเสน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
27	นางสาวศิริกานต์ จันทร์แจ่มใส	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
28	นายกิตติภูธร ปานนาคะพิทักษ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
29	นายพลวัต พุทธิษัณณ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
30	ว่าที่ ร.ต.พงศ์พิพัฒน์ ก่อตระกูล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
31	นายโชติวิชญ์ มีกิจเจริญโรจน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
32	นางสาวปรียาภรณ์ มัทธูรศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
33	นายภัทรารุช จินโต	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
34	นายเทพนที โพธิ์จันทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
35	นายสิวักร แสนคราม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
36	นายสุกกาญจน์ ประดุกาญจนา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
37	ว่าที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด	วิศวกรชำนาญการ	
38	นายอดิศักดิ์ เทสบุตร	วิศวกรชำนาญการ	
39	นายนิमितต์ สีทอง	วิศวกรชำนาญการ	
40	นายกฤษนรา ผลพฤษรัตน์	วิศวกรปฏิบัติการ	
41	นายมัศกร ศรีวิสิฐศักดิ์	วิศวกรชำนาญการ	
42	นายเฉลิมชัย แก้วสีมรดก	วิศวกรปฏิบัติการ	
43	นายวิทยา รองชัย	วิศวกรปฏิบัติการ	
44	นายอมรวิชช ธีญะวุฒิ	วิศวกรปฏิบัติการ	